

## แจ้งให้ทราบว่า ส่ง powerpoint ออนไลน์ไปแล้วตามที่อยู่อีเมล

นำเสนอเมื่อ : 15 ส.ค. 2552

peesue@hotmail.com tassanee@yahoo.co.th s.ana@thaimail.com pairat12\_windowlive.com  
nana314@gmail.com lang5@hotmail.com krusombat.2493@thaimail.com (ถ้ายังไม่ได้รับ power point ก็ตอบด้วย)

สวัสดิ์ตอนเย็นคะเพื่อนครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษที่รักทุก ๆ คน

ดีใจมากคะที่มีเพื่อนครูที่เพิ่งจะเริ่มสอนภาษาอังกฤษเป็นครั้งแรกเขียนมาขอคำแนะนำและขอสื่อการฝึกการสะกดและอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษไปใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน ขอรับประกันว่า power point ทั้ง 41 ชุดมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อครูและนักเรียนไทยเต็มร้อยคะเพราะผ่านการนำไปใช้อย่างได้ผลดีมาแล้ว และขอแสดงความดีใจที่ครูหลายคนก็นำไปใช้แล้วได้ผลดีและได้ขอมามาก ขอให้ใช้สื่อตามลำดับนะคะ อย่าลัดขั้นตอนคะแล้วทุกอย่างจะได้ผลดีเกินที่เราคาดเอาไว้

ปีการศึกษาที่แล้วดิฉันรู้สึกหนักใจมากที่เห็นวุ่นวายที่นำสื่อไปสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเขาไม่เคยชินกับพยัญชนะภาษาอังกฤษมาก่อนและรู้สึกว่าไม่น่าจะได้ผล แต่หลังจากได้ให้เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ฝึกพูดและเขียนตามภายในเวลา 1 เดือนเท่านั้นพวกเขาก็สามารถเข้าใจรูปร่าง, ชื่อ และเสียงตัวอักษรครบทุกตัวอย่างรวดเร็วอย่างไร้ความเข้าใจและความสามารถในการจดจำสิ่งต่าง ๆ ของนักเรียนระดับชั้นนี้ดีกว่านักเรียนหลายคนที่กำลังเรียนอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมอื่น ๆ มีอะไรบางอย่างที่เราสามารถนำความรู้ที่ได้จาก powerpoints ไปใช้ในเรื่องของการ spelling

1. ที่โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษอุดรธานี เขต 3 ได้นำรูปแบบการฝึกตามลำดับความยากง่ายของ powerpoint ไปพัฒนาให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนหลังจากเสร็จกิจกรรมเคารพธงชาติทุกวัน ๆ ละ 3 - 4 นาที และได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจ
2. หลายปีการศึกษาที่แล้ว กิจกรรมโครงการที่สอนภาษาอังกฤษน่องก่อนเวลา 9.00 นาฬิกาทุกวัน วันละ 20 นาที โดยให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบ่งกลุ่มไปช่วยครูประจำชั้นสอนการสะกดและอ่านออกเสียงคำทุกชั้นเรียนอย่างจริงจัง เป็นการซ้ำ ย้ำ ทวนจากที่เรียนไปแล้วหาเสาชง
3. การสอน Spelling ใน power point เป็นการสอนที่ง่าย และทุกปีนักเรียนที่เรียนจนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถหารายได้จากการสอนเสริม และสามารถเก็บเงินเพื่อเรียนต่อในระดับชั้นมัธยม

ก็เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนภายในโรงเรียนได้อย่างดี นักเรียนรุ่นน้องยอมรับบทบาทครูอาสาที่ด้วยความเคารพ รัก และศรัทธา พบเห็นพี่ที่ไหนก็จะแสดงความเคารพและไหว และเป็นภาพที่ประทับใจ และผลที่เกิดแก่นักเรียนรุ่นพี่คือความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออกอย่างมั่นใจ

ขณะนี้ก็มีครูที่สนใจเป็นจำนวนมากขึ้น และทำให้ดิฉันดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนของเพื่อนครูในประเทศไทย เวลา 6 เดือนเต็มกว่าผลงานจะเสร็จ ยอมรับว่าเหนื่อย และต้องไซ้บประมาณส่วนตัว ลูก ๆ แนะนำให้ถอนทุนคืน แต่ก็ไม่เห็นด้วย เพราะบุญกุศลจากการช่วยเหลือผู้อื่นนั้นซื้อไม่ได้ด้วยเงินทอง (สอนลูกให้เป็นคนเสียสละและช่วยเหลือ) เพราะฉนั้นถ้าหากครูท่านใดนำสื่อไปใช้สอนเพื่อหารายได้เพราะรายได้ของครูนั้นน้อยนาเห็นใจ ก็ไม่ว่ากันคะ อยากรู้ก็ส่งอีเมลล์ไปให้ผู้จัดทำบางก็แล้วกัน

-ครูไทยไร้เทียมทาน-